

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ขับเคลื่อนงาน ด้านบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และการส่งเสริมคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา บุคลากรสาธารณสุข ยังขาดความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ยังมีความจำเป็น โดยเฉพาะการฝึกอบรมพยาบาลคัดกรอง และหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่ ใน รพ.สต. ให้ครบทุกแห่ง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์สร้างคุณค่างานการแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน “แพทย์แผนใหม่ เข้าใจแผนไทย” ได้อย่างกลมกลืนแบบค่อยเป็นค่อยไป และสร้างฐานบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ที่ไม่ใช่วิชาชีพแพทย์แผนไทย แต่เป็นกำลังพลที่แข็งแกร่งในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นที่ยอมรับต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิ มีแพทย์แผนไทยครบทุกโรงพยาบาล จำนวน ๑๖ แห่ง (๑๐๐%) และมีแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. จำนวน ๗ แห่ง (๔.๑๙ %) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๕) ร้อยละ ๑๘.๖๒ (ที่มาข้อมูล HDC ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ มีการใช้ยาสมุนไพรใช้ในหน่วยบริการทุกแห่ง ใช้ยาสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ๒ รายการ คือฟ้าทะลายโจร และยาเหลืองปิดสมุทร

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๒ มุ่งเน้นให้บุคลากรกรการแพทย์แผนไทยทำงานบริการเชิงคุณภาพ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ควรมีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ ๑ คน โดยทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การอบรมให้ความรู้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้มีความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย ส่วนการจัดบริการในโรงพยาบาล การให้บริการ OPD คู่ขนาน การพัฒนาบริการเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการนำสู่การปฏิบัติ คือ ๑) การแต่งตั้งคณะทำงานใน รพ. ๒) จัดอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์เขาใจเรื่องแพทย์แผน ๓) Approach แบบแผนตะวันตก ส่วนการจัดบริการในคลินิกครบวงจร เป้าหมาย ๔ โรคหลัก ประกอบด้วย ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ภูมิแพ้ (ระบบหายใจส่วนต้น) และการจัดปรุงยาเฉพาะราย ตลอดจนนำตำรับยาจากหมอพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นสูตรตำรับของหน่วยบริการ ให้มากยิ่งขึ้น

ด้านการใช้ยาสมุนไพร ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เป้าหมาย ร้อยละ ๖ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕.๔๖ (ที่มาข้อมูล HDC ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกปี จาก ๓ ปีย้อนหลัง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ผลงานทั้งปี ร้อยละ ๓.๙๕ ๔.๒๐ และ ๔.๘๘ ตามลำดับ คณะกรรมการจึงมีแนวทางการพัฒนาการใช้ยาสมุนไพร ให้มากขึ้นคือ ประชาสัมพันธ์ โดยการทำให้ Info Graphic สมุนไพร ๙ ตัว ประกอบด้วย ๑. ขมิ้นชัน ๒.ฟ้าทะลายโจร ๓.เหลืองปิดสมุทร ๔.ยาแก้ไอมะขามป้อม ๕.ยาธาตุบดขย ๖.เถาวัลย์เปรียงยาผสมเถาวัลย์เปรียง ๗.เพชรสังฆาต/ยาผสมเพชรสังฆาต ๘.ยาอมหญ้าดอกขาว ๙.ยารางจืด ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการหาข้อมูล ๑) ปริมาณ/ราคา การใช้ยาสมุนไพรย้อนหลัง ๓ ปี เทียบกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหายาสมุนไพรไว้ในหน่วยบริการต่อไป ปัญหาจากการไม่สั่งซื้อยาสมุนไพรของหน่วยบริการ คือ มีราคาแพง ใช้ปริมาณมาก ขาดความมั่นใจในคุณภาพ

ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานการแพทย์แผนไทยจะสำเร็จได้ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อรองรับบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบริการด้านการแพทย์แผนไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในงานย่อมทำให้การดำเนินงานได้สำเร็จ เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในการพึ่งตนเองช่วยเสริมสร้างอาชีพ เศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัว ชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่ ชย ๐๐๓๒.๐๑๕/

วันที่ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบ ๓ เดือน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๓ เดือน โดยนำข้อมูลจาก โปรแกรม HDC ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (กวป.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกอำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริการ (One Page เอกสาร แจกที่ประชุม) และ Power point เสนอผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน เพื่อติดตาม ควบคุม กำกับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม KPI (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ ขอให้โปรดพิจารณาอนุญาตให้นำเสนอต่อที่ประชุม

(นางสาววนิดา รอดุยยุทธ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก